

# รีไฟแนนซ์รถปรี๊ด ของขวัญออมสิน พลังงานลดน้ำมัน1บ. นายกฯแจกค่าเวนคืน

พาณิชย์จัดลดปิงข้ามปีสูงสุด 80%  
ห้างแข่งเดือดลดแลกแจกแถม  
อัตรากิจกรรมสู้กำลังซื้อแผ่ว  
(อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

## รีไฟแนนซ์

### บิ๊กตู้ควงคักดีสยามจ่ายค่าเวนคืน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 13 ธันวาคม ที่โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (กท.) พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองฯ ระยะทางรวม 96 กิโลเมตร (กม.) เพื่อเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกับภาคตะวันตก จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ให้เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว หลังจากการดำเนินโครงการดังกล่าวล่าช้ามาประมาณ 2 ปี เนื่องจากผู้รับเหมาไม่สามารถเข้าพื้นที่ก่อสร้างได้ เพราะประชาชนยังไม่ได้รับเงินค่าเวนคืนที่ดิน พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานมอบเงินค่าเวนคืนที่ดินเพื่อเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนในโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองฯ ให้กับตัวแทนประชาชน จำนวน 10 คน วงเงิน 99.91 ล้านบาท โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ขณะที่ ส.ส.นครปฐม อาทิ พ.ท.สินธพ แก้วพิจิตร พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นายเฟดิมชัย สะสมทรัพย์ นายพานุวัฒน์ สะสมทรัพย์ ส.ส.พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) นายปฐมพงศ์ สุญจันทร์ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) นายธานี อ่อนละเอียด ส.ว. นายชาณุณะ เอี่ยมแสง ผู้ว่านครปฐม และประชาชนเข้าร่วมประมาณ 3,000 คน

### มั่นใจก่อสร้างเสร็จก่อนปี2566

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวตอนหนึ่งว่า การเดินทางมาเปิดงานครั้งนี้ ถือว่าเป็นโอกาสที่ได้มาพบปะประชาชน โดยมีทั้งฝ่ายรัฐบาล ส.ส. ส.ว. ซึ่งทุกคนมีหน้าที่ในการดูแลประชาชนให้มีความสุข และพึงพอใจกับการปฏิบัติงาน อย่างนายเฟดิมชัย สะสมทรัพย์ ส.ส.นครปฐม ถือเป็นน้องใหม่ ซึ่งวันนี้มายืนยันถึงการเดินหน้าของรัฐบาลในการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมทั้งของเก่าและของใหม่ ทั้งที่วางแผนไว้และที่มีปัญหาอยู่ วันนี้รัฐบาล ส.ส.และ ส.ว. มีหน้าที่ดูแลประชาชนให้พึงพอใจการปฏิบัติงานสำหรับค่าเวนคืนที่ดินประชาชนก็รอมานาน รวมถึงรัฐบาลก็รอมานานเช่นกัน ตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วมาจนถึงรัฐบาลนี้ ทั้งนี้ ทราบว่าโครงการทั้งหมดจะแล้วเสร็จในปี 2566 จึงหวังว่าทำเร็วกว่านี้ได้ก็ดี อย่างไรก็ตาม ย้ำว่ารัฐบาลนี้ทำแผนงานโครงการออกมาแบบกลุ่มจังหวัดและภาค วันนี้นายกฯต้องการให้งบประมาณอย่างทั่วถึงไม่ใช่งงไปเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งและบางคนอาจไม่ได้ค่าเวนคืนที่ดินแต่ได้ใช้ประโยชน์ในโครงสร้างพื้นฐาน ได้สัญจรไปมา นอกจากนี้ การจราจรหนาแน่นขึ้นก็ต้องมีเส้น

ทางโถลล์เวย์และทางด่วนขึ้นมา และเชื่อว่าโครงสร้างพื้นฐานที่ทำได้จะไม่ขาดแคลน แต่ปัญหาคือรถมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี

### ขอบคุณเสียสละ-ช่วยศก.ดีขึ้น

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ขอขอบคุณประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินในฐานะเป็นผู้เสียสละ เพื่อให้โครงการสามารถเดินหน้าต่อไปได้ จะส่งผลดีกับเศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันตกจะเชื่อมโยงเข้ากับภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินการโครงการต่างๆ ของรัฐบาล รวมถึงผู้ถูกเวนคืนที่ดินในโครงการนี้ รัฐบาลมีความหวังใและมีความตั้งใจที่จะเยียวยาให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดหรือไม่ได้รับผลกระทบ การดำเนินโครงการต่างๆ ของรัฐบาลสิ่งสำคัญคือความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน และประชาชน ไม่ใช่รัฐบาลมีเงินอย่างเดียวแล้วสามารถทำได้เลย เพราะถ้าไม่ผ่านประชาชนก็ไม่สามารถทำได้ ดังนั้นต้องมีการเสียสละและพิจารณาว่าโครงการต่างๆ มีความจำเป็นหรือไม่ ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่ติดมากของโลก ต้องนำศักยภาพเหล่านี้มาใช้ เพราะลำบากกันมาเยอะแล้ว ดังนั้น จะทำอย่างไรไม่ให้ลูกหลานลำบากในวันหน้า จึงต้องสร้างการเรียนรู้สอนให้คิดเป็นไม่ใช่สอนในตำราเพียงอย่างเดียว

### ทล.เร่งก่อสร้างยันเปิดเม.ย.66

นายสรวิศ ทรงศิริ โอล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) กล่าวว่า จากการประเมินเบื้องต้นคาดว่า การจ่ายเงินค่าเวนคืนที่ดินแล้วเสร็จทั้งหมดภายในสิ้นปีนี้นั้นแน่นอน เนื่องจากขณะนี้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินได้มาทำสัญญาแล้วกว่า 75% ถือว่าเกินกว่าเป้าที่วางไว้ ดังนั้นภายในสิ้นปีนี้ น่าจะทำสัญญาและได้รับเงินครบทุกราย โดยในส่วนของจังหวัดนครปฐมนั้นมีจำนวน 2,941 ราย มาทำสัญญา

แล้ว 2,662 ราย คิดเป็นเงินรวม 5,400 ล้านบาท จากทั้งหมดกว่า 8,000 ล้านบาท และในการจ่ายวันแรกนี้จะจ่ายให้ชาวบ้าน จำนวน 500 ราย คิดเป็นเงินรวมประมาณ 3,000 ล้านบาท โดยนายกฯได้มาประเดิมจ่ายเช็คให้จำนวน 10 ราย และจะทยอยจ่ายให้ครบทุกรายต่อไป

นายสรารุทกล่าวว่า หลังจากนี้ ทล.จะเริ่มจ่ายค่าเวนคืนให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรี ในวันที่ 18 ธันวาคมนี้ จำนวน 900 ราย คิดเป็นเงินรวมประมาณ 720 ล้านบาท และในวันที่ 20 ธันวาคมจะเริ่มจ่ายให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบที่จังหวัดนนทบุรี จำนวน 800 ราย คิดเป็นเงินรวมประมาณ 3,000 ล้านบาท

นายสรารุทกล่าวว่า จนถึงขณะนี้โครงการดังกล่าวมีความล่าช้ากว่าแผนงานเดิมที่กำหนดไว้ประมาณ 30 เดือน แต่ ทล.จะเร่งผู้รับเหมาให้เร่งก่อสร้างและเปิดให้ประชาชนได้ใช้งานในเดือนเมษายน 2566 จากแผนใหม่ที่กำหนดให้เสร็จในเดือนธันวาคม 2566 ซึ่งจะเร็วขึ้นอีกประมาณ 5 เดือน

“ประชาชนที่ ทล.ต้องจ่ายค่าเวนคืนมีทั้งหมด 4,571 ราย แบ่งเป็น ที่ดิน 1,853 รายการ ต้นไม้ 672 รายการ สิ่งปลูกสร้าง 834 รายการ โดยผู้ที่ยังไม่พอใจขาดเซยสามารถอุทธรณ์ต่อกระทรวงคมนาคมได้” นายสรารุทกล่าว

### พาณิชย์ลดปิงข้ามปีสูงสุด80%

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับผู้ผลิตและค้าปลีก จัดมหกรรม “พาณิชย์ ลดปิง ข้ามปี New Year Grand Sale 2020” เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับคนไทยทั่วทั้งประเทศในช่วงเทศกาลปีใหม่ รวมถึงกระตุ้นกำลังซื้อ ช่วยลดภาระประชาชน และเพิ่มยอดค้าปลีก โดยจัดตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2562 ถึง 12 มกราคม 2563 รวม 30 วัน คาดว่าจะมีเงินสะพัด 50,000-60,000 ล้านบาท และช่วยลดภาระประชาชนเฉลี่ย 30% หรือประหยัดเงินให้ประชาชน รวม 21,600 ล้านบาท จากการที่ผู้ผลิตและค้าปลีกรวม 54 ราย นำสินค้า 10 หมวด ตั้งแต่สินค้าเพื่อการบริโภค และสินค้าเพื่อใช้ทั่วไปลดราคาตั้งแต่ 10-80% ซึ่งในปีนี้ได้เพิ่มสินค้าขยายนต์และบริการตรวจเช็คด้วย

“ได้กำกับให้สินค้าที่ผู้ผลิตและค้าปลีกนำมาลดราคาต้องเป็นสินค้าใหม่ไม่ใช่สินค้าใกล้หมดอายุ และต้องเป็นสินค้าก่อนหมดอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ซึ่งเชื่อว่าความร่วมมือในการลดราคาสินค้ารับปีใหม่จะเป็นแบ่งเบาภาระประชาชนจากที่เดิมต้องใช้จ่ายอีก 30% ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปีให้ขยายตัวได้ตามเป้าหมายรัฐบาลด้วย” นายจรินทร์กล่าว

นายจรินทร์กล่าวว่า หลังจากนี้จะมีการเปิดงานมหกรรมในตามภูมิภาค ได้แก่ อุบลราชธานี เชียงใหม่ ตาก และนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นการกระตุ้นกำลังซื้อในระดับภูมิภาคในเวลาเดียวกันด้วย ตามสาขาค้าปลีกต่างๆ กว่า 2 หมื่นแห่ง

### ห้างแข่งเดือดลดแลกแจกแถม

นางณัฐศมน วงศ์กิตติพัฒน์ ผู้อำนวยการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยถึงนโยบายดริบของขวัญ (No Gift Policy) ที่หลายหน่วยงานออกมารณรงค์ว่า ช่วงแรกก็เป็นห่วงว่าจะได้รับผลกระทบต่อยอดขายสินค้าและกระแสขาใหม่ แต่หลังจากห้างร่วมกับพันธมิตรบัตรเครดิตและการจัดหากระเช้าในเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและกำหนดราคาที่หลากหลายให้สอดคล้องกับความต้องการแล้ว โดยเฉพาะปีนี้เน้นกระเช้าปีใหม่ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน ลดสูงสุดถึง 46% ผ่อนชำระ 0% บัตรเครดิตที่ร่วมรายการนาน 6 เดือน พบว่าคำสั่งซื้อกระเช้าหรือซื้อสินค้าเพื่อมอบเป็นของขวัญมีอย่างต่อเนื่อง ราคาเฉลี่ยที่นิยมซื้อตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป เช่นเดียวกับสินค้าโดยรวม ห้างได้มีการเพิ่มกิจกรรมทั้งในห้างและจัดภายนอกห้างในราคาทั้งลดทั้งแถมทำให้ดึงยอดซื้อเข้ามาได้

“กำลังซื้อเป็นเรื่องของความรู้สึก เมื่อมองว่าเศรษฐกิจโดยรวมยังไม่ดีก็ไม่อยากใช้เงิน รู้สึกไม่สนุก แต่หลังจากห้างมีการจัดแคมเปญกระตุ้นและสร้างบรรยากาศให้สนุก ยิ่งร่วมมือกับพันธมิตรซื้อสินค้าได้ราคาพิเศษกว่าเดิม เช่น เคยจ่าย 100 เหลือ 60 ก็ช่วยกระตุ้นความรู้สึกการเข้าช้อปปิ้งและการใช้จ่ายก็คืนมา ซึ่งหากเทียบเป็นการใช้จ่ายโดยรวมปลายปีนี้คิดว่าใกล้เคียงปีที่แล้ว ทุกห้างก็แข่งขันกันจัดแคมเปญปกติ แต่เมื่อเพิ่มการกระตุ้นระหว่างรัฐกับเอกชนก็ช่วยสร้างบรรยากาศให้คึกคักการใช้จ่ายก็ดีขึ้น” นางณัฐศมนกล่าว

**กำลังซื้อแผ่วหนุนอัดกิจกรรม**

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ยอมรับว่ากำลังซื้อที่แผ่วลงทำให้ทุกห้างพยายามจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและเป็นเรื่องที่ดีที่รัฐบาลออกมาเป็นแรงหลักในการกระตุ้นเพิ่มกำลังซื้อ ซึ่งพบว่าหลังจากมีการกระตุ้นกำลังซื้อก็เพิ่มขึ้นในช่วงนั้นๆ อย่างปีใหม่ก็เริ่มธันวาคมถึงมกราคม หลังจากนั้นห้างก็ต้องมีกิจกรรมกระตุ้นต่อเนื่อง

“จากความวิตกต่อเศรษฐกิจโลกทำให้หลายเดือนก่อนเข้าเทศกาลปีใหม่กำลังซื้อในประเทศค่อนข้างซบเซา คาดว่าการที่รัฐและเอกชนประสานกันสร้างบรรยากาศกำลังซื้อที่ดีขึ้น แต่เมื่อหมดเทศกาลกำลังซื้อก็จะอ่อนตัวลงใหม่ และความไม่แน่ใจต่อเศรษฐกิจโลกปีหน้าเป็นอย่างไร ยังเป็นเรื่องที่ต้องติดตาม และเชื่อว่าห้างต้องแข่งขันกันจัดกิจกรรมกระตุ้นเพื่อให้กำลังซื้อกระเตื้อง เรื่องการปรับขึ้นค่าแรงงานปีหน้าอีกวันละ 5-6 บาทนั้น เชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นกำลังใช้จ่ายและไม่คิดว่าจะมีผลต่อการขึ้นราคาสินค้า เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่” นางศิริพรกล่าว

นางศิริพรกล่าวว่า จากนโยบาย No Gift Policy ทำให้พฤติกรรมการซื้อสินค้าเปลี่ยนไปบ้าง จากกระเช้าเคยมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมากขึ้น หลายห้างแข่งขันเรื่องหีบห่อที่สามารถนำมาใช้ได้อีก ปีนี้กระเช้าเพื่อสุขภาพ กระเช้าผลไม้ และกระเช้าไอทีอบ จะมียอดสั่งซื้อมากกว่าทุกปี แม็คโครมีให้เลือกตั้งแต่ราคา 500 บาทถึงหลายพันบาท แต่พบว่าราคาเฉลี่ยนิยมซื้อระดับ 1,300-1,500 บาท ถึงไม่เกิน 3,000 บาทมากที่สุด และเป็นการซื้อเพื่อมอบกันในครอบครัวมากขึ้น

### ราชาเฟอร์รี่เปิด24ชม.รับปีใหม่

นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) หรืออาร์พี กล่าวว่า ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ได้ปรับตารางเดินเรือในเส้นทางดอนสัก-พะงัน-ดอนสัก และเส้นทางสมุย-พะงัน-สมุย เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ลูกค้าที่ต้องการเดินทางในเส้นทางดังกล่าว พร้อมเปิดให้บริการเรือเที่ยวเช้าเฉพาะพิเศษ เส้นทางดอนสัก-สมุย และสมุย-ดอนสัก เริ่ม 25 ธันวาคมนี้ รองรับลูกค้าทั้งกลุ่มคนในพื้นที่ กลุ่มลูกค้าโลจิสติกส์ และกลุ่มนักท่องเที่ยวเช้าเหมาลำ

(ชาร์เตอร์ไฟล์ต์) โดยเริ่มทดลองให้บริการใน 2 เส้นทางคือ เส้นทางดอนสัก-สมุย ออกจากท่าเรือดอนสักเวลา 22.30 น. และเส้นทางสมุย-ดอนสัก ออกจากท่าเรือลิปะน้อย (สมุย) เวลา 00.00 น. ลูกค้าสามารถจองล่วงหน้าได้ก่อนเดินทาง 2 ชั่วโมง สำหรับลูกค้าทั่วไปสามารถซื้อตั๋วเรือเที่ยวเช้าเหมาได้ที่หน้าท่าเรือฝั่งสมุยถึง 23.30 น.

“การทำเรือราชาเฟอร์รี่ตัดลิปะเปิดให้บริการเรือรอบพิเศษเช้าเหมาลำในเส้นทางนี้ เพื่อให้การเดินทางสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น รองรับลูกค้าได้ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเดินทางมาทางรถ รถไฟ สายการบิน รวมทั้งกลุ่มเช้าเหมาลำที่ลงเครื่องแล้วอยากเดินทางข้ามไปเกาะก็สามารถไปได้ทันที สอดคล้องกับข้อมูลของการท่องเที่ยวเกาะสมุย (ททท.เกาะสมุย) ที่แจ้งว่าจะมีนักท่องเที่ยวรัสเซียประมาณ 12,000 คน เดินทางโดยเที่ยวบินเช้าเหมาลำ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 22 เมษายน 2563 เพื่อเข้ามาพักผ่อนท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะสมุย เกาะพะงันและเกาะเต่า ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการท่องเที่ยวในสุราษฎร์ธานี” นายอภิชาติกล่าว

นายอภิชาติกล่าวว่า แม้จะเพิ่มบริการเที่ยวเรือให้มากขึ้น แต่เรื่องสำคัญที่ทำเรือราชาเฟอร์รี่ไม่เคยละเลยคือมาตรฐานความปลอดภัย ทั้งประสิทธิภาพของเรือ ความพร้อมของกัปตัน ลูกเรือและพนักงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเตรียมมาตรการต่างๆ ไว้รองรับทุกด้าน รวมทั้งติดตามสถานการณ์คลื่นลมและพร้อมเสริมจำนวนเที่ยวเรือและรถบริการรับส่งให้เพียงพอในช่วงเทศกาล โดยเฉพาะปีใหม่และสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง เพื่อป้องกันผู้โดยสารตกค้างหรือต้องรอคิววนาน

## ‘ไพรชนีย์ไทย’จัดลุ้นโชค12ล.

นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไพรชนีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ไพรชนีย์ไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนองนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล พร้อมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงระบบจ่ายอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเพย์เมนต์ ด้วยการเปิดแคมเปญชิมช้อปใช้ @ thailandpostmart by ไพรชนีย์ไทย ที่ให้ประชาชนที่มีสิทธิตามมาตรการชิมช้อปใช้ได้ช้อปสินค้าโอท็อป สินค้าชุมชน จากผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชนผ่านอีมาร์เก็ตเพลสที่เว็บไซต์ในหมวดชิมช้อปใช้ ที่มีร้านค้ากว่า

200 ร้าน และมีสินค้าให้เลือกช้อปกว่า 1,000 รายการ โดยจะจัดส่งสินค้าจากเว็บไซต์ thailandpostmart.com ถึงผู้รับภายใน 1-2 วัน ทุกการใช้จ่ายช้อปสินค้าในหมวดชิมช้อปใช้ที่เว็บไซต์ผ่าน จี-วอลเล็ต 2 ยังได้รับสิทธิพิเศษโดยยอดใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาทแรก จะได้รับเงินคืน 15% และสำหรับการใช้จ่าย 30,001-50,000 บาท จะได้รับเงินคืน 20% รวมยอดรับเงินคืนสูงสุด 8,500 บาทต่อราย และเมื่อช้อปสินค้าหมวดชิมช้อปใช้ที่เว็บไซต์ครบ 1,000 บาทขึ้นไป จะได้รับคูปองส่วนลด 5% สำหรับการใช้จ่ายสินค้าในหมวดอื่นๆ ในครั้งถัดไป

นางสมรกล่าวว่า นอกจากนี้ เมื่อกระทรวงการคลังและธนาคารกรุงไทยเพิ่มสิทธิพิเศษให้กับผู้ลงทะเบียนมาตรการชิมช้อปใช้ทั้ง 3 เฟสที่ชำระค่าสินค้าด้วยแอปพลิเคชันเปาตัง จี-วอลเล็ต 2 รวมถึงการช้อปสินค้าในหมวดชิมช้อปใช้ที่เว็บไซต์ สำหรับยอดสะสมทุกๆ 1,000 บาท จะได้รับ 1 สิทธิ ในการลุ้นรับของสมนาคุณกว่า 500 รายการ สำหรับยอดสะสมผ่านจี-วอลเล็ต 2 ตลอดมาตรการประชาชนที่เข้าร่วมมาตรการจะมีสิทธิลุ้นรับของสมนาคุณชิ้นใหญ่เพิ่มเติม ได้แก่ รถยนต์ (อ่านต่อหน้า 9)

## ต่อจากหน้า 8

### รีไฟแนนซ์

Toyota Altis รถกระบะ Toyota Hilux Revo รถจักรยานยนต์ Honda New PCX150 และโทรทัศน์ดิจิทัล Samsung TV55 นอกจากนี้ สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการทุกๆ 1 ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมูลค่าการชำระเงิน 100 บาทขึ้นไป จะได้รับ 1 สิทธิในการลุ้นรับของค้ำกว่า 100 รายการ โดยสามารถลุ้นรับของสมนาคุณรวม 6 ครั้ง ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 วันที่ 3, 10, 17 และ 24 มกราคม 2563 และวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 รวมมูลค่ากว่า 12 ล้านบาท

## ‘สนธิรัตน์’ลดดีเซลปี10และอี20

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงเตรียมมาตรการที่จะมอบเป็นของขวัญให้กับประชาชน โดยการปรับลดราคาน้ำมันขายปลีกดีเซลปี10 และแก๊สโซฮอล์อี20 ลง 1 บาทต่อ

ลิตร ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม - 10 มกราคม 2563 เป็นมาตรการระยะสั้นเพื่อลดค่าครองชีพประชาชนและกระตุ้นยอดใช้น้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ

“ได้กำหนดให้ปี10 เป็นน้ำมันพื้นฐานที่จะมีผล 1 มกราคม 2563 ซึ่งมีเป้าหมายยกระดับราคาปาล์มซึ่งจากการส่งเสริมการใช้ที่ผ่านมาได้มีส่วนทำให้เกิดการดูดซับน้ำมันปาล์มดิบ (ซีพีโอ) ทำให้ขณะนี้ราคาซีพีโอกลับมามีราคาสูงถึง 28 บาทต่อลิตร ขณะที่ราคาปาล์มขยับสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 5 บาทกว่าต่อกิโลกรัม และเดือนมกราคม 2563 จะประกาศมาตรการดูแลราคาปี10 และการป้องกันลักลอบนำเข้า” นายสนธิรัตน์กล่าว

นายสนธิรัตน์กล่าวว่า กรมธุรกิจพลังงานยังอยู่ระหว่างการพิจารณาที่จะยกระดับให้อี20 เป็นน้ำมันพื้นฐานกลุ่มเบนซินเพื่อส่งเสริมการใช้เอทานอลที่ผลิตจากอ้อยและมันสำปะหลัง ดังนั้นการลดราคาช่วงปีใหม่ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้ผลิตอ้อยและมันสำปะหลัง

## ตรึงเอฟทีลดค่าฟักตามเข็มนาฬิกา

นายสนธิรัตน์กล่าวว่า นอกจากนี้ยังมีของขวัญด้านค่าไฟฟ้าที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ที่ได้ประกาศตรึงค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) ไว้ที่ลบ 11.60 สตางค์ต่อหน่วยต่อไปอีก 4 เดือน (มกราคม-เมษายน 2563) ขณะเดียวกันทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ยังลดค่าที่ฟักตามเข็มนาฬิกา

นายสนธิรัตน์กล่าวว่า ในส่วนของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เตรียมมาตรการดูแลในเรื่องการอำนวยความสะดวกการเดินทางและราคาน้ำมันไว้เช่นกัน โดยมาตรการของขวัญของกระทรวงพลังงานทั้งหมดจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

“ระยะต่อไปเรากำลังอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันและก๊าซทั้งหมด จะเป็นมาตรการระยะยาวแต่คงจะไม่ทันปีใหม่เพราะต้องดูรายละเอียด” นายสนธิรัตน์กล่าว

## บขส.รองรับประชาชนกลับบ้าน

นายจิรศักดิ์ เขาวัววัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า ขณะนี้ บขส.ได้เตรียมประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมแผนรองรับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ โดย บขส.คาด

การณ์ว่าจะมีผู้โดยสารทยอยเดินทางออกจาก กรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ 26-28 ธันวาคม 2562 บขส.จึงได้ เพิ่มเที่ยววิ่งรถโดยสารขาไป ทั้งรถ บขส. รถร่วมและรถตู้ จากปกติวันละ 5,419 เที่ยว เพิ่มขึ้นอีก 2,800 เที่ยว รวม 8,219 เที่ยว ทำให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึงวันละ 165,802 คน โดยคาดว่าประชาชนจะเดินทางกลับภูมิลำเนาในวันที่ 27-28 ธันวาคม 2562 หนาแน่นมากที่สุด ไม่ต่ำกว่า 1.6-1.8 แสนคนต่อวัน ส่วนเที่ยวกลับตั้งแต่วันที่ 1-3 มกราคม 2563 บขส.ได้จัดเที่ยววิ่งเพิ่มประมาณ 2,118 เที่ยว จากปกติวันละ 5,486 เที่ยว รวม 7,604 เที่ยว ซึ่งจะรองรับผู้โดยสารได้ถึงวันละ 141,788 คน

นายจรัลศักดิ์กล่าวว่า โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้มีผู้ประกอบการนำรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถทะเบียน 30) หรือรถเสริมมาวิ่งให้บริการ เที่ยวไประหว่างวันที่ 26-31 ธันวาคม 2562 จำนวน 1,600 คัน รองรับผู้โดยสารได้ 64,000 คน และเที่ยวกลับระหว่างวันที่ 1-3 มกราคม 2562 จำนวน 450 คัน รองรับผู้โดยสารได้ 19,800 คน โดยเส้นทางที่มีการนำรถเสริมมาวิ่งมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ แม่สอด อุบลราชธานี หาดใหญ่ และตราด รวมถึงขณะนี้ยังได้นำรถเสริมมาตรวจสอบสภาพรถที่กรมขนส่งทางบกแล้ว 980 คัน ซึ่งคาดว่าจะนำมาตรวจเพิ่มอีก 500 คัน เพื่อนำรถไปใช้เสริมในเส้นทางที่มีความต้องการหนาแน่น

### ‘อุตตม’ได้‘ศุภชัย’รบ.เน้นลงทุน

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวหลังเป็นประธานเปิดงาน Thailand Smart Money กรุงเทพฯ ครั้งที่ 1 ว่าถึงกรณีนายศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตผู้อำนวยการองค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) และอดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) แนะนำให้รัฐบาลลงทุนมากกว่าแจกเงินว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการลงทุน และการลงทุนในประเทศจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เพราะการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน กำหนดแผนการลงทุนระยะกลาง 5 ปี (2563-2567) โดยจะต้องมีการลงทุนไม่ต่ำกว่า 20% ของงบประมาณ หรือปีละไม่ต่ำกว่า 5-6 แสนล้านบาท จากเงินงบประมาณปีละ 3 ล้านล้านบาท ซึ่งจะครอบคลุมด้าน

อุตสาหกรรม ภาคการผลิต ไอที การพัฒนาบุคลากร เป็นต้น

“ส่วนการแจกเงินเพื่อดูแลเศรษฐกิจในระยะสั้นก็จำเป็นต้องทำอยู่ เพื่อช่วยทำให้เศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียนเนื่องจากถ้าหากไม่เกิดการจับจ่ายใช้สอยเศรษฐกิจก็ไปไม่ได้ ในสถานะที่เศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบต่อไทยแบบนี้ ส่วนการจัดหารายได้เข้ารัฐบาลนั้นจะดูแลควบคู่ไปกับการลงทุนที่จะต้องทำอย่างต่อเนื่อง” นายอุตตมกล่าว

นายอุตตมกล่าวว่า ทั้งนี้ ไทยยังเป็นที่สนใจในการลงทุนจากผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยขณะนี้กระทรวงการคลังได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน เป็นต้น เพื่อร่วมกันสนับสนุนผู้ประกอบการค้ารถยนต์ในการขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในไทย เพื่อให้ผู้ลงทุนมีความมั่นใจมากขึ้น โดยพบว่ามีผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศสนใจจะลงทุนจำนวนมาก และหลังจากหารือกับค่ายรถยนต์ขนาดใหญ่ทุกค่ายระบุว่า ถ้าไทยมีแผนที่ชัดเจนก็พร้อมจะลงทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันบางค่ายก็เริ่มลงทุนแล้ว เช่น การตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ในประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งอุตสาหกรรมรถยนต์ถือเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นจุดแข็งของประเทศ ดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลต้องทำคือ การกำหนดยุทธศาสตร์เกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมในเรื่องการผลิต เพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมในอนาคตให้ชัดเจน

### หุ้น-น้ำมันขยับรับข่าวดี

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานเมื่อวันที่ 13 ธันวาคมนี้ระบุว่า ตลาดหุ้นทั่วเอเชียปรับตัวสูงขึ้นถ้วนหน้าขาขึ้นรับกับการทำสถิติใหม่ของตลาดหุ้นในสหรัฐอเมริกาและยุโรปเพื่อตอบรับกับข่าวดีส่งท้ายปี ทั้งกรณีผลการเลือกตั้งทั่วไปในอังกฤษที่ทำให้เกิดความชัดเจนในทิศทางของการออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (อียู) มากขึ้นเมื่อพรรคอนุรักษนิยมของนายกรัฐมนตรี บอริส จอห์นสัน ได้รับชัยชนะด้วยเสียงข้างมากชัดเจน ขณะที่มีรายงานข่าวการบรรลุข้อตกลงทางการค้าระยะแรกระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน แม้ว่าจะยังไม่มีการประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการก็ตาม โดยดัชนีนิคเกอิ 225 ของตลาดโตเกียวปรับตัวขึ้นสูงสุด 2.6 เปอร์เซ็นต์ ปิดที่ 24,023.10 จุด ดัชนีหั่งเส็งของฮ่องกง อยู่ที่ 27,631 จุดเพิ่มขึ้น

2.5 เปอร์เซ็นต์, ดัชนีคอมโพสิตของตลาดเซี่ยงไฮ้ ปิดเพิ่มขึ้น 1.8 เปอร์เซ็นต์ปิดที่ 2,967.68 จุด ส่วนที่ตลาดวอลล์สตรีทสหรัฐอเมริกา ดัชนีดาวโจนส์ ปิดเพิ่มขึ้น 0.8 เปอร์เซ็นต์ ปิดที่ 28,132.05 จุดทำสถิติสูงสุดครั้งใหม่

ขณะที่ราคาน้ำมันดิบชนิดที่ตลาดโนเม็กซ์ สหรัฐอเมริกา ปรับตัวสูงขึ้น 33 เซนต์ อยู่ที่ 59.51 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งนับเป็นระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือน ส่วนน้ำมันดิบเบรนท์จากทะเลเหนือ ราคาสูงขึ้น 42 เซนต์มาอยู่ที่ 64.62 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ราคาทองสปอตที่ตลาดสหรัฐร่วงลง 5.42 ดอลลาร์ สู่ 1,469.33 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในช่วงท้ายตลาด ส่วนราคาสัญญาทองล่วงหน้าปิดตลาดร่วงลง 0.2 % สู่ 1,472.30 ดอลลาร์ต่อออนซ์

### เลื่อนกม.ภาษีที่ดินปัจจัยลบ

นายภัทรชัย ทวีวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บริษัท คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงกรณีที่กระทรวงมหาดไทยประกาศเลื่อนการบังคับใช้กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ที่กำหนดให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต้องเสียภาษีนั้น ซึ่งเดิมจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2563 ออกไปเป็นเดือนสิงหาคม 2563 ว่าเรื่องดังกล่าวแม้ว่าจะเป็นการใช้ออกไปก็ตาม แต่สำหรับนักลงทุนแล้วมองว่าเป็นปัจจัยลบสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพราะกระทบกับการตัดสินใจลงทุน เพราะจะต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผู้มีที่ดินเป็นจำนวนมาก และผู้ประกอบการคงจะไม่ซื้อที่ดินเก็บไว้เป็นจำนวนมากเพื่อรอการพัฒนาเหมือนอย่างในอดีต

“เดิมผู้ที่ปล่อยเช่าจะไม่ต้องจ่ายภาษี แต่กฎหมายใหม่ต้องจ่ายหมด ทำให้ต้นทุนของเจ้าของเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจจะต้องไปขึ้นค่าเช่ากับคนเช่าก็ได้ ขณะที่ผู้ประกอบการคงจะไม่ซื้อที่ดิน囤ไว้สำหรับการลงทุนโครงการใหม่ๆ ถือว่าหมดยุคการตุนแลนด์แบงก์แล้ว ดังนั้นการซื้อที่ดินเพื่อการพัฒนาโครงการในอนาคตผู้ประกอบการคงต้องคิดอย่างรอบคอบก่อน” นายภัทรชัยกล่าว

### บ้านจัดสรรหนุนให้เตรียมตัว

นายอิสระ บุญยัง นายกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร และกรรมการผู้จัดการ กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กล่าว

ว่า การเลื่อนระยะเวลาบังคับใช้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทำให้การจัดเก็บภาษีเลื่อนระยะเวลาออกไปจากเดือนเมษายน เป็นเดือนสิงหาคม เพื่อรอให้ออกกฎหมายลูกครบก่อน เพราะมีกฎหมายลูกเกือบ 20 ฉบับ มองว่าเป็นเรื่องที่ดี โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ จะได้มีแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายที่ถูกต้อง

นายอิสระกล่าวว่า ทั้งนี้ ประชาชนก็จะได้มีเวลาตรวจเช็คข้อมูลการถือครองทรัพย์สินที่มีอยู่ให้ถูกต้อง เพราะจากการแจ้งข้อมูลรายการเสียภาษีที่ได้มีการแจ้งให้ประชาชนแล้ว ข้อมูลยังมีความผิดพลาด เช่น เลขโฉนดเป็นอาคารชุดแต่ระบุว่าเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่า หรือเลขโฉนดเป็นอาคารชุดมีการอยู่อาศัย แต่ถูกระบุว่าเป็นการใช้ประโยชน์แบบอื่น ซึ่งอัตราการเสียภาษีแต่ละประเภทจะไม่เท่ากัน ทั้งนี้ เป็นเรื่องดีต่อประชาชน ผู้ถือครองที่ดินและบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ให้มีเวลาในการบริหารจัดการที่ดินที่มีอยู่ นำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ให้เช่าเพื่อการเกษตร ซึ่งสำหรับใน 2563-2564 หากเป็นบุคคลธรรมดาเข้าไปปล่อยเช่าจะไม่เสียภาษี ขณะที่นิติบุคคลเสียภาษีเพียงล้านละ 100 บาท จากล้านละ 3,000 บาท หรือการนำไปพัฒนารูปแบบอื่นๆ

### เชื่อไม่มีผลต่อการเสียภาษี

“การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างยังจัดเก็บปีหน้าเหมือนเดิม เพียงแค่เลื่อนระยะเวลาการจัดเก็บ อย่างไรก็ตาม การนำภาษีที่ดินมาใช้พบว่าเห็นการใช้ประโยชน์ที่ดินเพิ่มมากขึ้นแม้ว่าจะไม่ 100% ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างไรก็ดี ควรมีการเร่งออกกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้องกับการใช้เพื่อการเกษตรเพื่อให้เกิดความชัดเจนและจะไม่มีการแอบอ้าง” นายอิสระกล่าว

นายอิสระกล่าวว่า ในส่วนของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ก็ต้องปรับตัวในการดำเนินธุรกิจที่มีอยู่แล้ว และมีกำหนดขนาดที่ดินที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาโครงการในอนาคต เพราะโครงการบ้านจัดสรรจะได้รับการยกเว้นภาษี 3 ปี หลังได้รับใบอนุญาตจัดสรร ขณะที่โครงการคอนโดมิเนียม ยกเว้นภาษีให้ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง

นายประเสริฐ แต่ดลยสาธิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจพฤษา เรียลเอสเตท-พรีเมียม บริษัท พฤษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การเลื่อนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมองว่าไม่มีผลกระทบ เพราะต้องมีการเสียภาษีอยู่แล้วแต่ระยะเวลาอาจจะมีล่าช้าออกไป ซึ่งในส่วนที่ดินที่อยู่ระหว่างการพัฒนาไม่ได้รับผลกระทบ แต่การพัฒนาที่ดินจะต้องเป็นไปตามแผนงานมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่ภาครัฐผ่อนผันภาษีให้ ทั้งนี้ อาจจะต้องมีการเร่งเคลียร์สต็อกคงค้างเร็วขึ้น ส่วนการสะสมที่ดินเพื่อการพัฒนาอาจจะทำได้จำกัด เพราะต้องเสียภาษีหากไม่นำมาพัฒนา ซึ่งปัจจุบันราคาที่ดินโดยรวมค่อนข้างทรงๆ ตัว เพราะความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยชะลอลงตามภาวะเศรษฐกิจและมีผลส่วนหนึ่งจากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะมีผลในปี 2563

### ซีปรับแค่มุมมองผลบวกมีน้อย

นายมงคล พ่วงเกตุรา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เคทีบี (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า การที่บริษัท เอสแอนด์พี โกลบอลเรตติ้ง (S&P Global Ratings) ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือชั้นนำของโลก ได้ปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของเศรษฐกิจไทยจากระดับมีเสถียรภาพ ขึ้นเป็นเชิงบวก และยังคงอันดับความน่าเชื่อถือของรัฐบาลในการออกตราสารหนี้สกุลเงินตราต่างประเทศระยะยาวไว้ที่ระดับ BBB+ และระยะสั้นที่ A-2 รวมทั้งคงอันดับความน่าเชื่อถือสกุลเงินบาทระยะยาวที่ A- และระยะสั้นที่ A-2 ว่า การปรับขึ้นครั้งนี้เป็นการปรับเรื่องของเมืองที่เสถียรภาพมากขึ้น และเป็นเพียงการปรับมุมมองเท่านั้น ไม่ใช่การปรับขึ้นอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งจริงๆ โดยจากนี้ไปจะต้องรอดูว่ามีการปรับเรตติ้งขึ้นจริงๆ หรือไม่ ซึ่งหากปรับระดับดีขึ้นกว่าเดิม ก็จะมีผลบวกกับหลายๆ ด้านของประเทศไทย แต่ขณะนี้ยังเป็นเพียงการปรับมุมมอง จึงผลบวกค่อนข้างน้อย

“การปรับมุมมองดีขึ้น มาจากเหตุผลเรื่องการเมืองที่ดูดีขึ้นของไทย เพราะมีการเลือกตั้ง ซึ่งจะเห็นว่าสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ก็ทยอยปรับอันดับของประเทศไทยขึ้นมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 ที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง” นายมงคลกล่าว

### ซีผลดี ‘มูตีส’ ปรับเรตติ้ง

นายมงคลกล่าวว่า การที่เอสแอนด์พีเพิ่มมาปรับอันดับ ถือว่ามาช้าไป เพราะหากจะนับว่าการปรับเครดิตเรตติ้งอะไรส่งผลในเชิงบวกจริงๆ จะเป็นบริษัทมูตีสอินเวสต์เตอร์เซอร์วิส หรือมูตีส ที่ปรับความน่าเชื่อถือของไทยขึ้น ทำให้สร้างบรรยากาศการลงทุนดีขึ้น จนหุ้นปรับขึ้นหลายจุด ซึ่งด้วยความที่เอสแอนด์พีมาช้า และสถานการณ์ตลาดในขณะนี้ยังไม่ดีเอื้อมากนัก จึงส่งผลเชิงบวกในด้านความเชื่อมั่นหรือด้านอื่นๆ ได้น้อย

นายมงคลกล่าวว่า ส่วนการที่หุ้นปรับขึ้นทั้ง 2 วันที่ผ่านมา หลังจากปรับลดลงต่อเนื่อง 10 วัน มีสาเหตุมาจากช่วงก่อนหน้าปรับลดแล้วค่อนข้างมาก และนักลงทุนเข้ามาเก็งในเรื่องผลบวกของการเจรจาการค้า เพราะมีข่าวออกมาว่าประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้เรียกทีมงานที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาการค้ามาหารือร่วมกัน ตลาดจึงมีความหวังกับกระแสข่าวดังกล่าว ซึ่งคาดว่าเรื่องนี้มีน้ำหนักมากกว่า โดยความจริงแล้วการปรับเครดิตเรตติ้งคือ การปรับว่าประเทศหรือองค์กรนั้นๆ ดูดีขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงภาพบวกของประเทศนั้นๆ แต่ครั้งนี้เป็นเพียงการปรับมุมมองเท่านั้น จึงไม่ได้มีผลมากกับเม็ดเงินลงทุนของต่างชาติ (ฟันด์โฟลว์) หรือความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติแต่อย่างใด แม้จะมีผลบวกบ้างแต่ก็ไม่ได้มากมายนัก โดยจะเห็นได้จากการที่หุ้นปรับเพิ่มขึ้น แต่ก็เพิ่มได้ในกรอบจำกัดมากขึ้น